
 
 

 

     
 

  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
555. stjórnarfundur 17. desember 2020 kl. 18:00 

 
Mættir:  

Einar Haraldsson, Birgir Már Bragason, Garðar Már Newman, Eva Björk Sveinsdóttir, Jónína 

Steinunn Helgadóttir, Björg Hafsteinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir. Kári Gunnlaugsson 

fjarverandi. Hjördís Baldursdóttir íþróttastjóri Keflavíkur var gestur á fundinum. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Liggur frammi. 

2. Innkomnir tölvupóstar 

Tölvupóstur með fundargerð frá barna- og unglingráði knattspyrnudeildar. 

Tölvupóstur frá Barnaheill, verið að bjóða upp á námskeið. Samþykkt að aðalstjórn greiði 

þátttökugjald fyrir þá aðila sem sitja námskeiðið á vegum Keflavíkur. 

Tölvupóstur frá formanni ÍRB með upplýsingum um að krýna ekki íþróttakarl og konu 

Reykjanesbæjar. 

Tölvupóstur frá Pétri Hrafni Sigurðssyni um að gestspá ætlar að vera með auka úthlutun. 

Umræða um markaðssetningu á númeri Keflavíkur 230. Knattspyrnudeild er með utanumhald.  

Tölvupóstur frá Nóra með upplýsingum um sameiningu Nóra og Sportabler. 

Tölvupóstur frá Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar um 

rafrænar hvatagreiðslur frá og með 1. janúar 2021. 

3. Sendir tölvupóstar 

Tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð vegna upplýsinga vegna covid og námskeiða.  

4. Íþróttakarl og kona Keflavíkur 

Viðurkenningar til íþróttakarls og konu hverrar deildar afhentar heim til einstaklinganna. 

Einari og Hjördísi falið að sjá um afhendingu og upptöku.  

5. Önnur mál 

A. Umræða um aðalfundi deilda í janúar og möguleika á rafrænum fundum. 

B. Umræða um vefverslunina, töluverð söluaukning.  

 

Næsti fundur verður boðaður í byrjun janúar.  

Fundi slitið kl. 18:45 

Fundinn ritaði Eva Björk 


